
FUNDUR Í FRAMKVÆMDARÁÐI SNÆFELLSNESS 

16. fundur ráðsins haldinn 

miðvikudaginn 24. febrúar 2007 kl. 13:00 – 16:30 

í Félagsheimilinu Röst á Hellissandi 
 

 

Á fundinn mættu:  

Þórunn Sigþórsdóttir, starfsmaður framkvæmdaráðs, thorunn@nsv.is      

Róbert Stefánsson, fulltrúi Stykkishólmsbæjar, robert@nsv.is,  

Guðbjörg Gunnarsdóttir, fulltrúi Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls gudbjorg@ust.is,  

Guðrún Lára Pálmadóttir, varafulltrúi Þjóðgarðins Snæfellsjökuls, gudrunp@ust.is, 

Þórey Jónsdóttir, fulltrúi Grundarfjarðarbæjar, thorey@ragnarogasgeir.is, 

Sólrún Guðjónsdóttir, fulltrúi Grundarfjarðarbæjar, solrun@fsn.is, 

Ragnhildur Sigurðardóttir, fulltrúi Snæfellsbæjar, ragnhildur.umhverfi@simnet.is, 

Hildibrandur Bjarnason, fulltrúi Helgafellssveitar, hildibrandur@simnet.is, 

Hrefna Birgisdóttir, fulltrúi Eyja- og Miklaholtshrepps,vegamot@esso.is 

Eyþór Björnsson, fulltrúi Snæfellsbæjar, eythor@snb.is  

 

Dagskrá fundar: 

 
1.  Kosning formanns, varaformanns og ritara  

2.  Ársskýrsla 2006 

3.  Framkvæmdaáætlun 2006 - 2010 

4.  Bæklingur  

5.  Vefsíðan 

6.  Skilti við Kambaskarð 

7.  Úttekt  

8.  Starfshlutfall umhverfisfulltrúa 

9.  Fundir með sveitarstjórnum 

10.  Önnur mál 

Umhverfisfulltrúi setti fundinn og var gengið beint til dagskrár. 

Kosning formanns, varaformanns og ritara  

Róbert kjörinn formaður, Ragnhildur varaformaður og Eyþór ritari. 

 

Ársskýrsla 2006 

Róbert fór yfir ársskýrslu 2006.  
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Framkvæmdaáætlun 2006 - 2010 

Nokkrar athugasemdir hafa komið fram frá sveitarfélögunum. Eftirfarandi breytingar 

voru gerðar 

Bls. 12. Umroða 4.2.1, 4.2.4 og 4.2.6 

Bls. 13. Neysluvatnsnotkun. Hvetja þurfi til að nýta vatn vel. Skoða viðmið og markmið. 

Bls. 15. Möguleikar á hverfisvernd, fólkvanga og stækkun friðlands. Markmið um 

stækkun um 1% til ársloka 2008. 

Bls. 18. Svæðisskipulag ætti að vera samræming á skipulagi svæðisins er aðalskipulag 

allra sveitarfélaganna liggur fyrir. 4.6.1. Gerð verði áætlun um gerð svæðisskipulags fyrir 

31.12.2008. 

Bls. 32. Fornleifaskráning. 

Hvort ekki eigi að koma upp merki fyrir framleiðendur á Snæfellsnesi. 

 

Bæklingur 

Starfsmanni falið að kanna umfang og kostnað við útgáfu nýs bæklings. 

 

Vefsíðan 

Stjórn falið að skoða stöðu vefsíðugerðar 

 

Skilti við Kambsskarð 

Búið að fá leyfi til að gera bílastæði við upphaf gönguleiðarinnar. (Leiðin var merkt af 

nemendum Lýsuhólsskóla síðast liðið haust). Samband hefur verið haft við Vegagerðina 

um aðkomu þeirra að verkefninu. 

 

Umhverfisfulltrúi 

Sveitarfélögin hafa samþykkt að auka við stöðuhlutfall umhverfisfulltrúa yfir 

vetrartímann. 

 

Fundur með sveitarstjórnum. 

Ákvörðun um tímasetningu funda með sveitarstjórnum bíður þar til búið verður að þýða 

úttektarskýrslu Green Globe. 



Önnur mál 

Þórunn mun gera breytingar á erindisbréfi. 

 

Fundarritari 

Eyþór Björnsson 


